

<p>การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชชมงคล ครั้งที่ 4 วันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p>	
<p>สาขาวิชาสัตวศาสตร์</p>	
ชื่อทักษะ	: การรีดนมโค
ประเภท	: เดี่ยว (ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ทีม)
สนามแข่งขัน	: อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
<p>รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน</p> <p>วันที่แข่งขัน : วันที่ 25 มกราคม 2562</p> <p>ลงทะเบียน : รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>เริ่มแข่งขัน : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์</p>	
<p>กติกาการแข่งขัน</p>	
<p>คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน</p> <p>นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมแข่งขัน ไม่เกินระดับปริญญาตรี</p> <p>รายละเอียดของทักษะ</p> <p>ทักษะวิธีการรีดนมที่ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ</p> <p>กติกาและการดำเนินการแข่งขัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัว ณ จุดแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อจับลำดับการเข้าแข่งขัน 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น สวมหมวก สวมผ้ากันเปื้อน และสวมรองเท้าน้ำยาง กรณีผมยาวต้องมัดผมให้เรียบร้อย 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องรีดนมจากเต้านมเทียม โดยปฏิบัติตามวิธีการรีดนมเสมือนการรีดนมจากแม่โคจริงและต้องรู้จักใช้อุปกรณ์การรีดนมที่ถูกต้อง และครบถ้วน 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องนั่งรีดนมในท่านั่งที่ถูกต้อง และให้รีดนมจากเต้านมเป็นคู่ๆ โดย 3.30 นาทีแรก ให้รีดเต้านมคู่หน้า (กรรมการชานหมดเวลารีดคู่หน้า) และหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นรีดคู่หลัง จนครบ 7 นาที ถ้าน้ำนมหมดเต้าก่อนหมดเวลา ให้กรรมการควบคุมการแข่งขันเติมน้ำหรือน้ำนมให้เต็มเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถรีดนมได้จนครบเวลาที่กำหนด 5. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ให้กรรมการส่งสัญญาณหยุดรีด และปฏิบัติตามหลังรีดนมตามหลักการรีดนมที่ถูกต้องเสมือนการรีดนมจากแม่โคจริง จากนั้นให้ผู้แข่งขันนำน้ำหรือน้ำนมที่รีดได้ให้กรรมการชั่งน้ำหนักเพื่อบันทึกปริมาณน้ำนมที่รีดได้ 6. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 	

ลักษณะที่พิจารณา	รายละเอียด	คะแนน
การแต่งกายและความพร้อม	ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ไม้ไผ่ เล็บยาว สวมหมวก สวมผ้ากันเปื้อน และสวมรองเท้าบูท กรณีผมยาว ต้องมัดผมให้เรียบร้อย (กรณีมีข้อบกพร่องหักคะแนนกรณีละ 5 คะแนน)	10
การเตรียมความพร้อมและการตรวจเต้านมและน้ำนมก่อนรีด	ผู้เข้าแข่งขันต้องทำความสะอาดเต้านมด้วยน้ำสะอาด และนํ้ายาฆ่าเชื้อ ก่อนการตรวจสอบเต้านมอีกเสบและน้ำนม ด้วยชุดตรวจสอบ CMT (การทำผิตชั้นตอนหรือไม่ทำชั้นตอนใดๆ หักคะแนนกรณีละ 5 คะแนน)	15
ทักษะการรีดนม	กรณีผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการรีดนมไม่ถูกต้อง เช่น ทำนั่งรีดที่ไม่ปลอดภัย การถือคห้วนไม่ถูกต้อง การใช้ปลายนิ้วจิกห้วนนมหรือรูคห้วนนม การรีดนมไม่ต่อเนื่อง การรีดนมผิดคู่ การรีดนมผิดลำดับ และการรีดนมที่ไม่สะอาด (หากมีข้อบกพร่องหักคะแนนกรณีละ 5 คะแนน)	20
Post Dipping	หลังจากรีดนมเสร็จสิ้น หากไม่ทำการจุ่มห้วนนมในนํ้ายาจุ่มห้วนนมทันที (หักคะแนน 5 คะแนน)	5
ปริมาณน้ำนมที่รีดได้	ผู้เข้าแข่งขันที่รีดน้ำนมได้มากที่สุดจะได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผู้ที่ได้ลำดับรองลงไปจะได้คะแนนลดลงลำดับละ 5 คะแนน หากมีทีมที่ได้ปริมาณน้ำนมเท่ากันจะได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากัน และหากคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากันจะได้ลำดับที่ของการแข่งขันเท่ากันและอาจไม่จัดลำดับที่ถัดไปแล้วแต่กรณี	50
	รวม	100
อุปกรณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้		อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
<ol style="list-style-type: none"> เต้านมเทียม เก้าอี้นั่งสำหรับนั่งรีดนม ถังรีดนม เครื่องชั่งพิกัด 0-15 กิโลกรัม นาฬิกาจับเวลา / นกหวีด (สำหรับกรรมการ) นํ้ายาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดเต้านม ผ้าเช็ดเต้านม ชุดตรวจสอบน้ำนม CMT นํ้ายาและอุปกรณ์สำหรับจุ่มห้วนนมหลังรีด หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน 		<ol style="list-style-type: none"> รองเท้าบูท
ผู้ประสานงาน : อาจารย์กฤษณธร สินตะละ เบอร์ติดต่อ 093-1541044		